

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน หน้าทีของลูกคือการพูดกับตนเองและกลับมาบริสุทธิ์ อย่าได้สูญเสียเวลาของลูกด้วยการคิดถึงดวงวิญญาณอื่น
- คำถาม:** ด้วยการมีความคิดได้ในสติปัญญาของลูก ที่ลูกตัดนิสสัยเก่าๆ ทั้งหมดของลูกได้?
- คำตอบ:** เราคือลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดและดังนั้นเราจึงเป็นนายของโลก เราต้องกลายเป็นเทพ หากสิ่งนี้เข้าไปในสติปัญญาของลูก นิสสัยเก่าทั้งหมดของลูกก็จะถูกทำลาย ไม่ว่าจะมีการบอกลูกให้ละทิ้งหรือไม่ก็ตาม ลูกจะละทิ้งนิสสัยเก่าของลูกทั้งหมดนั้นไปโดยอัตโนมัติ ลูกจะละทิ้งอาหาร เครื่องดื่ม และแอลกอฮอล์ ฯลฯ ที่ผิดๆ ของลูกด้วยตนเอง ลูกจะพูดว่า นาอัศจรรย์! เราต้องกลายเป็นลัทธิและนารายณ์ เราได้รับโชคของอาณาจักรเป็นเวลา 21 ชาติเกิดของเรา แล้วทำไมเราจึงไม่อยู่อย่างบริสุทธิ์เล่า?

โอมชานติ พ่อถึงความสนใจของลูกๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า: ลูกกำลังนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อหรือไม่? สติปัญญาของลูกไม่ได้เร่รอนไปในทิศทางอื่นใช่ไหม? ดังนั้นลูกเรียกหาพ่อ: บาบา โปรดมาและทำให้เราบริสุทธิ์ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ลูกสามารถอธิบายความรู้นี้แก่ใครก็ตาม หากลูกอธิบายแก่ผู้อื่นว่าวงจรโลกนี้หมุนไปอย่างไร, พวกเขาจะเข้าใจได้อย่างเร็ว แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่กลับมาบริสุทธิ์, พวกเขาจะศึกษาความรู้นี้ สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ วงจรของ 84 ชาติเกิดช่วงระยะเวลาของแต่ละยุคและมีกี่ชาติเกิดในแต่ละยุค-เป็นสิ่งที่ง่ายตายมาก! ไม่มีการเกี่ยวข้องใดๆ กับการจดจำระลึกถึงนี้คือการศึกษาล่าเรียน พ่อกำลังอธิบายสิ่งที่ลูกต้องแก้ ลูกไม่เช่นนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของมารกลับมาสโตประธาน และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นด้วยการจดจำระลึกถึง หากลูกไม่มีการจดจำระลึกถึง, ลูกก็จะได้รับสถานภาพที่ต่ำมาก ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงเช่นนั้น และเหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวที่ว่า โปรดให้ความใส่ใจ ให้โยคะของสติปัญญาของลูกอยู่กับพ่อ สิ่งนี้เรียกว่าโยคะแก่แก่โบราณ ทุกคนจะมีโยคะกับครู สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึง ด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาสโตประธาน และแล้วจากการกลับมาสโตประธาน, ลูกก็ต้องกลับบ้าน อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ง่ายตายมาก แม้แต่เด็กทารกก็สามารถเข้าใจได้ เป็นเพียงในการจดจำระลึกถึงนี้เท่านั้นที่มีสงครามกับมายา ลูกพยายามที่จะจดจำพ่อและมายาก็ดึงลูกเข้าไปหาเธอ และทำให้ลูกลืม ลูกจะไม่พูดว่าชีพบบากำลังนั่งอยู่ในลูก หรือลูกคือชีวา ไม่เลย “นั่นคือดวงวิญญาณ และลูกต้องจดจำชีพบบา ไม่ใช่ชีวานั้นเข้ามาในลูก สิ่งนั้นไม่สามารถเป็นไปได้ พ่อพูดว่า พ่อไม่ได้เข้าไปในคนอื่น พ่อจับชีพพานะนี้เท่านั้นและอธิบายแก่ลูกๆ ใช่, หากลูกมีสติปัญญาที่ทึบและเมื่อมีผู้แสวงหาที่ดีมาพ่อก็สามารถเข้าไปในลูกคนนั้นเพียงเพื่อประโยชน์ของงานรับใช้และให้ดริสตีกับผู้แสวงหา นั้น พ่อไม่สามารถนั่งอยู่ในผู้อื่นตลอดเวลา พ่อสามารถนำรูปต่างๆ มากมายมาใช้และให้ประโยชน์กับใครก็ตาม อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถพูดว่าชีพบบาเข้ามาในเขาและนี่คือสิ่งที่ชีพบบากำลังบอกเขา ไม่เลย ชีพบบาอธิบายแก่ลูกๆ เท่านั้น สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ เพื่อที่ลูกจะสามารถไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ วงจรของ 84 ชาติเกิด ได้มีการอธิบายไว้อย่างง่ายตายมาก ได้มีการติดรูปภาพอยู่เบื้องหน้าลูก ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้ความรู้มากเช่นนี้ เป็นดวงวิญญาณที่ได้รับความรู้ สิ่งนี้เรียกว่าตาที่สามของความรู้ เป็นดวงวิญญาณที่รู้สึกมีความสุขหรือมีความสุข ทุกข์ ดวงวิญญาณมีร่างกายนี้ เป็นดวงวิญญาณที่กลายเป็นเทพ เมื่อใครบางคนกลายเป็นนักกฎหมายหรือนักธุรกิจก็เป็นดวงวิญญาณที่กลายเป็นเช่นนั้น ดังนั้นเวลานี้พ่อนั่งที่นี้และพูดกับลูกๆ ดวงวิญญาณและให้คำแนะนำของตัวเองแก่ลูก เมื่อลูกเคยเป็นเทพ, ลูกก็เป็นมนุษย์, แต่ลูกนั้นก็ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกไม่บริสุทธิ์ และเหตุนี้เองลูกจึงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเทพ เวลานี้เพื่อที่จะกลับมาเป็นเทพ, ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ลูกต้องจดจำบาบาเพื่อสิ่งนั้น โดยทั่วไปแล้วมีคำกล่าวที่ว่า บาบา, ฉันได้ทำความผิดพลาดนี้เพราะฉันกลับมาฉันนี่เป็นร่าง พ่อนั่งที่นี้และอธิบายแก่ลูกๆ ว่า ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน อย่าได้ทำบาปใดๆ ลูกต้องกลับมาเติมไปด้วยทุกคุณธรรมที่นี้ ด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ลูกจะไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น ไม่มีความจำเป็นที่จะถามคำถามอื่นใด พูดกับตนเอง อย่าได้วิตกกังวลเกี่ยวกับดวงวิญญาณอื่น พวกเขาพูดว่า ดวงวิญญาณ 2 ล้านตายไปในสงคราม ดวงวิญญาณทั้งหมดเหล่านั้นไปที่ไหน? ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนมันมันสำคัญอะไรกับลูก? ทำไมลูกจึงเสียเวลาของลูก? ไม่มีความจำเป็นที่จะถามคำถามอื่นๆ หน้าทีของลูกคือการกลับมาบริสุทธิ์ และกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ด้วยการเข้าไปสู่เรื่องอื่นๆ ลูกก็จะสับสน หากใครบางคนไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องเขาก็จะสับสน พ่อพูดว่า มามานะบาฟ! ละทิ้งร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด ลูกต้องมาหาพ่อ เมื่อใครตายและมีการนำร่างของเขาไปที่เมรุเผาศพ ใบหน้าของเขาก็จะหันออกไปจากเมรุเผาศพและเท้าของเขาจะไปทาง

เมรุเผาศพ และแล้วเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้เมรุเผาศพเขาก็จะหมุนร่างนั้นเพื่อให้ใบหน้าของเขาหันไปทางเมรุเผาศพ บ้านของลูกนั้นอยู่เบื้องบนใช่ไหม? ไม่มีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์สามารถขึ้นไปอยู่เบื้องบนนั้นได้ เพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์โยคะของสติปัญญาของลูกจะต้องเชื่อมโยงกับพ่อ ลูกต้องไปหาพ่อในดินแดนแห่งการหลุดพ้น เป็นไปเพราะลูกไม่บริสุทธิ์ที่ลูกร้องเรียกหา: ได้โปรดมาและทำให้เราผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ โปรดปลดปล่อยเราด้วย! พ่อพูดว่า จงกลับมาบริสุทธิ์ในเวลา! พ่ออธิบายในภาษาเดียวกันทุกๆ วงจร ท่านอธิบายในภาษาของผู้นี้ ทุกวันนี้ภาษาอินดีเป็นภาษากลาง ไม่ใช่ที่ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาของท่านได้ ไม่เลย ภาษาของเหล่าเทพไม่ใช่สันสกฤต สันสกฤตไม่ใช่ภาษาของศาสนาฮินดู ต้องเป็นเพียงภาษาอินดีเท่านั้น ดังนั้นเหตุใดท่านต้องใช้ภาษาสันสกฤต? พ่อพูดว่า: เมื่อลูกนั่งที่นั่น, นั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อ อย่าได้ข้องแวะในสิ่งใดอื่น ยุงมากมายก็เกิดขึ้นมา แล้วพวกมันไปที่ไหน? ผู้คนมากมายจะตายในทันทีในแผ่นดินไหว แล้วดวงวิญญาณทั้งหมดนั้นไปที่ไหน? แล้วนั่นมันสำคัญอะไรกับลูกหรือ? พ่อได้ให้ศรีมัทแก่ลูกแล้วว่า: ทำความเพียรพยายามเพื่อความก้าวหน้าของลูก อย่าได้ใส่ใจกับผู้อื่น ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีความใส่ใจต่อสิ่งต่างๆ มากมาย เพียงแค่จดจำพ่อ, ก็เท่านั้นเอง เพียงแต่ทำต่อไปด้วยวิธีการที่ลูกได้เรียกหาพ่อ ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ อย่าได้ข้องแวะในสิ่งใดอื่นใด เหตุนี้เองบาบาจึงได้พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า: จงใส่ใจ! ตรวจสอบว่าสติปัญญาของลูกไม่ได้ไปที่ไหน ลูกควรเชื่อฟังศรีมัทของพระเจ้า ไม่มีประโยชน์อะไรในสิ่งอื่นเลย สิ่งหลักคือการกลับมาบริสุทธิ์ จดจำสิ่งนี้อย่างมั่นคง: บาบารของเราคือบาบาของเรา ครูของเรา และเป็นผู้ชี้นำของเราด้วยเช่นกัน เก็บสิ่งนี้ไว้ในหัวใจของลูกอย่างแน่นอน: พ่อคือพ่อ ท่านกำลังสอนเรา ท่านสอนโยคะแก่เรา เมื่อครูกำลังสอนลูก, โยคะของสติปัญญาของลูกก็เชื่อมโยงกับครูและการศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น พ่อนี้พูดว่า เวลานั้นลูกเป็นของพ่อ ลูกคือลูกและเหตุนี้เองที่ลูกนั่งที่นั่นและศึกษาเล่าเรียนกับครู ไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหน ลูกเป็นของพ่อ ดังนั้นลูกต้องให้ความใส่ใจต่อการศึกษานี้ด้วยเช่นกัน หากลูกจดจำชีพบาบา, บาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อยและลูกจะกลับมาสโตประธาน ไม่มีใครอื่นสามารถให้ความรู้นี้ ผู้คนอยู่ในความมืดมิดอย่างที่สุด ดูซิว่ามีพลังกำลังมากมายแค่ไหนในความรู้นี้! ลูกได้รับพลังกำลังนี้มาจากที่ใด? ลูกได้รับพลังกำลังนี้มาจากพ่อซึ่งลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และแล้วการศึกษานี้ก็ง่ายดาย การศึกษาอื่นใช้เวลาหลายเดือน ที่นี่เป็นเพียงหลักสูตร 7 วัน ด้วยการทำเช่นนั้นลูกจะเข้าใจทุกสิ่ง แล้วทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของลูก บางคนใช้เวลานานและคนอื่นใช้เวลาสั้นๆ บางคนเข้าใจทุกสิ่งอย่างดีมากในเวลาเพียง 2 ถึง 3 วัน สิ่งหลักคือการจดจำพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ นี่คือการอยากลำบาก แต่ไม่เช่นนั้นแล้วการศึกษานั้นก็ง่ายที่สุด ลูกต้องกลายเป็นผู้ควงกจักรแห่งการสำนึกในตนเอง แม้แต่ด้วยการรับบทเรียน 1 วัน ลูกก็สามารถเข้าใจทุกสิ่ง เราคือดวงวิญญาณ ลูกของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นเราเป็นนายของโลกอย่างแน่นอน สิ่งนี้เข้าไปในสติปัญญาของลูก หากลูกต้องการที่จะกลายเป็นเทพ ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งเช่นกัน ผู้ที่มีสิ่งนี้ในสติปัญญาของเขาก็จะละทิ้งนิสัยทั้งหมดของพวกเขาได้ในทันที ไม่ว่าลูกจะบอกให้พวกเขาทำเช่นนั้นหรือไม่ก็ตาม พวกเขาจะทำเช่นนั้นด้วยตนเอง พวกเขาเองจะละทิ้งอาหาร เครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ที่ผิดๆของเขา ฯลฯ ยอดเยี่ยม! ฉันต้องการที่จะกลายเป็นเช่นนั้น (ลักษมีและนารายณ์) ฉันกำลังได้รับโชคของอาณาจักรของฉันถึง 21 ชาติเกิด ดังนั้นทำไมฉันไม่อยู่อย่างบริสุทธิ์? ลูกควรจะยึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งนี้ สิ่งหลักคือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง อย่างไรก็ตามความรู้ของวงจรของ 84 ชาติเกิดนั้นสามารถได้รับใน 1 วินาที ลูกสามารถเข้าใจได้โดยการมองดูสิ่งนั้น ต้นไม้ใหม่จะมีขนาดเล็กอย่างแน่นอน เวลานั้นต้นไม้ก็ใหญ่โตมากและโตมโหฬาร วันพรุ่งนี้ต้นไม้เหล่านั้นจะกลับมาใหม่และเล็ก ลูกรู้ว่าลูกไม่สามารถได้รับความรู้ที่อื่นใดหรือในเวลาอื่นใด นี่คือการศึกษานี้ คำสอนหลักแรกที่ลูกได้รับในเวลาอันนี้ก็คือ: จดจำพ่อ ปลุกฝังศรัทธาในตนเองว่าพ่อกำลังสอนลูก พระเจ้าพูด: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก ไม่มีมนุษย์อื่นใดสามารถพูดสิ่งนี้ เมื่อครูกำลังสอนลูก ลูกจะจดจำครูอย่างแน่นอน ผู้เดียวนี้เป็นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นกัน ท่านกำลังทำให้เรากลายเป็นนายแห่งสวรรค์ แต่ดวงวิญญาณจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้อย่างไร? ไม่มีใครจะสามารถบอกสิ่งนี้แก่ลูกได้ แม้ว่าพวกเขาจะเรียกตนเองว่าพระเจ้าหรืออะไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถทำให้ลูกบริสุทธิ์ ทุกวันนี้ผู้คนมากมายกลายเป็นพระเจ้า! ผู้คนเริ่มสับสน พวกเขาพูดว่าศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วนได้เกิดขึ้น และดังนั้นเราจะสามารถบอกได้อย่างไรว่าศาสนาใดถูกต้อง? แม้ว่าลูกจะมีการจัดนิทรรศการและพิธีภัณฑ์ ฯลฯ ที่ทำพิธีเปิดโดยพวกเขา พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ในความเป็นจริง พิธีเปิดนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว ชั้นแรกจะมีการวางรากฐาน และเมื่ออาคารนั้นพร้อมพิธีเปิดก็เกิดขึ้น ผู้คนได้รับเชิญแม้กระทั่งการวางรากฐาน พ่อได้ทำการก่อตั้งสิ่งนี้ แต่การทำพิธีเปิดของโลกใหม่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่มีใครมีความจำเป็นสำหรับใครที่จะทำพิธีนั้น พิธีเปิดจะเกิดขึ้นด้วยตัวเอง เราจะศึกษาเล่าเรียนที่นี่ แล้วก็ไปสู่โลกใหม่ ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังดำเนินการก่อตั้งที่ลูกต้องทำความเพียรพยายาม เมื่อการทำลายล้างเกิดขึ้นโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลง จากนั้นลูกก็จะไปและปกครองโลกใหม่ พ่อทำการก่อตั้งยุคทอง เมื่อลูกมาลูกก็จะได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ใครที่จะทำพิธีเปิด? พ่อไม่ได้ไปสวรรค์เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปลูกจะเห็นสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาสุดท้าย ลูกจะเข้าใจทั้งหมดนี้เมื่อลูกก้าวหน้า ลูกรู้ว่าหากปราศจากความบริสุทธิ์แล้วลูกก็ไม่สามารถไปสวรรค์อย่างมีเกียรติได้ ลูกไม่สามารถแม้กระทั่งประกาศสิทธิ์

ในสถานภาพได้มากเท่านี้ ดังนั้นพ่อพูดว่า จงทำความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกอาจจะทำธุรกิจของลูก ฯลฯ แต่ลูกจะทำอะไรกับเงินจำนวนมากมาย? ลูกจะไม่สามารถกินมันได้ แม้แต่ลูกๆและหลานของลูกก็จะไม่สามารถกินจากสิ่งนั้นได้ ทุกสิ่งจะกลายเป็นฝุ่น ดังนั้นจงฉลาดและเก็บสต็อกไว้เล็กน้อยแต่โยกย้ายทุกสิ่งอื่นไปที่นั่น ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถโยกย้ายได้ ผู้ที่ยากจนก็โยกย้ายทุกสิ่งได้อย่างเร็ว พวกเขาโยกย้ายทุกสิ่งเพื่อชาติเกิดในครั้งต่อไปของพวกเขาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา แต่นั่นเป็นทางอ้อม ในขณะที่นี่คือทางตรง มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์จะให้และรับกับมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์เวลานี้พ่อมาแล้วและดังนั้นลูกจึงไม่ให้และรับกับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป ลูกเป็นบราห์มิน ลูกต้องช่วยบราห์มิน ผู้ที่ตัวเองทำงานรับใช้นั้นก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ ผู้ที่ยากจนและผู้มั่งคั่งมาที่นี่ แต่แทบจะไม่มีมหาเศรษฐีใดๆมาเลย พ่อพูดว่า พ่อคือเจ้าแห่งคนจน บาร์ตเป็นประเทศที่ยากจนมาก พ่อพูดว่า พ่อมาในบาร์ตและในสิ่งนั้นเช่นกัน อาบูนี่เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อมาและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทั้งโลก นี่คือนรก ลูกรู้ว่านรกเปลี่ยนไปเป็นสวรรค์อย่างไร เวลานี้ลูกมีความรู้ทั้งหมดในสติปัญญาของลูก พ่อได้แสดงวิธีการเช่นนั้นแก่ลูกที่จะกลับมาบริสุทธิ์ที่ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ ในยุคทองไม่มีเรื่องของการสูญเสียหรือการร้องไห้คร่ำครวญใดๆ ฯลฯ คำยกย่องสรรเสริญของพ่อในเวลานี้ก็คือท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความสุข คำยกย่องของพ่อเป็นคำยกย่องของลูกในเวลานี้เช่นกัน ลูกก็กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความปิติด้วยเช่นกัน ลูกให้ความสุขแก่ผู้คนมากมาย และแล้วเมื่อลูกๆดวงวิญญาณได้นำสันสการ์เหล่านั้นไปสู่โลกใหม่ คำยกย่องของลูกที่นั่นก็จะเปลี่ยนไป ลูกจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมทั้งหมด เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในนรก สิ่งนี้เรียกว่าป่าแห่งหนาม พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นนายของสวนดอกไม้และเป็นคนพายเรือ เพราะพวกเขาไม่มีความสุขพวกเขาจึงร้องเพลง: พาเรือของเราข้ามฟากด้วย ดังนั้นดวงวิญญาณจึงร้องเรียกหา แม้ว่าพวกเขาจะร้องเพลงสรรเสริญท่าน, พวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พวกเขาเพียงแค่พูดสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาในจิตใจของเขา พวกเขาเฝ้าแต่ประณามพระเจ้าผู้ที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใด ลูกจะพูดว่าลูกคือผู้ที่นับถือพระเจ้า ผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคนคือพ่อ และเวลานี้เรารู้จักท่าน พ่อเองได้ให้คำแนะนำของพ่อเอง พวกเขาถ่อมตนลูกอย่างมากเพราะลูกไม่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาอีกต่อไป พวกเขาอยู่ในชนกลุ่มใหญ่ ในขณะที่ลูกนั้นอยู่ในชนกลุ่มน้อย เมื่อลูกอยู่ในส่วนใหญ่พวกเขาก็จะถูกดึงเข้ามาเช่นกันและลือกของสติปัญญาของพวกเขาก็จะเปิดออก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ใส่ใจต่อความก้าวหน้าของตนเองเท่านั้น อย่าได้ข้องแวะกับสิ่งอื่นใด ให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการจดจำระลึกถึงและการศึกษาเล่าเรียน อย่าได้ปล่อยยให้สติปัญญาของลูกเร่ร่อน
2. เวลานี้พ่อมาที่นี่โดยตรง ดังนั้นจงโยกย้ายทุกสิ่งที่คุณมีอย่างชาญฉลาด อย่าได้มีการแลกเปลี่ยนใดๆกับดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ เพื่อที่จะไปสวรรค์อย่างมีเกียรติ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน

พร: พร: ขอให้ลูกสร้างสันสการ์บราห์มินเช่นผู้ปกครองด้วยการทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกเป็นอิสระจากความไร้ประโยชน์ใดๆ สถานการณ์ที่ไร้ประโยชน์ บรรยากาศที่ไร้ประโยชน์ หรือฉากที่ไร้ประโยชน์เล็กน้อยใดๆ ก่อนอื่นจะมีอิทธิพลต่อจิตใจ และจากนั้นสติปัญญาก็จะร่วมมือกับสิ่งนั้น เมื่อจิตใจและสติปัญญาของลูกทำงานอย่างต่อเนื่องในลักษณะนั้นแล้วสันสการ์ก็จะถูกสร้างขึ้นมา แล้วลูกก็จะได้เห็นสันสการ์ที่หลากหลายที่ไม่ใช่เป็นสันสการ์ของบราห์มิน การได้รับอิทธิพลจากสันสการ์ที่ไร้ประโยชน์ การบรรจบอยู่กับตนเอง การสูญเสียความสุขช้าแล้วช้าเล่าเป็นสันสการ์ของนักรบ บราห์มินหมายถึงผู้ปกครอง(ของตนเอง) ผู้ที่เป็นอิสระจากสันสการ์ที่ไร้ประโยชน์ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกใดๆ

คติพจน์: นายผู้ทรงอำนาจคือผู้ที่เอาชนะปัญหาทั้งหลายได้อย่างง่ายดายด้วยสัญญาที่มุ่งมั่น

*** โอม ชานติ ***